
Símafundur samtakanna Landsbyggðin lifi, 18. nóv. ´21, kl. 20:30 

Mættir: Stefanía, Sigríður, Guðrún, Vigfús, Þórdís og Björgvin, Ómar og Helga. Fundurinn 

var í tali og mynd í gegnum messenger.  

Dublínarferð: Stefanía og Vigfús fóru 19. okt. á áfangafund verkefnisins um samfélagslega 

arfleifð. Um 28 verkefni kynnt og flokkuð niður eftir sviðum.  Hópur kemur til Íslands vorið 

´23.  Við þurfum að þýða öll verkefnin á íslensku þegar lokaútgáfan er komin á netið.  Erum 

búin að senda umbeðnar myndir.  Úrvinnsla/aðferðafræði og námskeið verður 

samstarfsverkefni allra þjóðanna. 

Sigríður: Fundur með hittu Jenníu hjá Kvenfélagasambandinu – kynntum henni verkefnið 

sem við erum að vinna með Norræna félaginu.  Kvenfélagasambandið ákveður síðar í vetur 

hvort það verður með okkur í verkefni. 

Stefanía: Áhugavert væri að fara um landið og kynna þetta – sérstaklega ef kvenfélögin væru 

komin inn í myndina.  Jenný bent á JCI (Junior Chambers Iceland 16 - 40) sem eru mikið að 

horfa á samfélagslega þátttöku.  Kannski eitthvað sem við ættum að skoða. 

Vigfús benti á nýstofnuð íbúasamtök á Djúpavogi – þarf að kanna hvort við fáum þau ekki 

inn í LBL. 

Vigfús tók þátt í miðannafundi ERP (Evrópska dreifbýlisþingið) – þingið verður í Kielse í 

Póllandi.  Áhersla t.d. á grænan landbúnað.  Matur, timbur og fleira kemur úr dreifbýlinu.  

Umhverfis og loftslagsmál verða ofarlega á dagskrá. 

Guðrún: Stelpurnar, sem staddar voru í Danmörku, mættu á fund í Slóvakíu og kynntu LBL 

með glærum.  Áheyrendur voru eins og eldri bekkir í grunnskóla og kennarar þeirra – góður 

áhugi.  Fóru svo til Bratislava.  Þar voru þær fyrirvaralaust beðnar að fjalla um valdeflingu 

kvenna á Íslandi – mikið var spurt.  Seint var upplýst um fundartíma sem leiddi til dýrara 

flugs og greiðslur taka ekki tillit til fjarlægðar.  

Nokkuð rætt um greiðslufyrirkomulag úr erlenda sjóðnum sem við erum að fá greiðslur úr 

fyrir Slóvakíuverkefnið.  

Engar greiðslur berast fyrr en eftir ár vegna verkefnisins um Samfélagslega arfleifð. 

Ómar segir okkur frá nýju bókinni um sumargleðina og slíkar samkomur fyrrum hérlendis. 

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið 21:30. 

Vigfús ritaði 

 

 

  



 

Sagt frá þátttöku LBL á Fundi fólksins: 

Ómar sagði frá Evrópsku dreifbýlisþingunum og mikilvægi þeirra gagnvart veldinu í Brussel. 

Þar væri vel að málum unnið og lærdómsríkt að kynnast því starfi. Ólíkir þingstaðir í 

Austurríki, Hollandi og á Spáni.  Líkt og á Íslandi í Candás (Norður-Spáni) – engin útgerð í 

þessum fyrrum útgerðarbæ. Ómar spjallið í um 15. mín og sýndi svo myndiband sem við 

vorum með í Candás en þar voru umhverfismálin komin vel á dagskrá.  Hægt er að rækta á 

þökum í borgum. Orkuskipti eru nauðsynleg. Ný sýn kynnt frá Íslandi – bráðnum jökla eykur 

á eldgos sem geta valið miklum usla vítt og breitt um jörðina. Í Venhorst (Hollandi) rak 

eftirlaunafólk búðina í þorpinu.  Hægt er að hlusta á erindi Ómars í gegnum heimasíðu 

„Fundur fólksins“.. 

Talað hefur verið um að hafa Evrópsku þingin á hverju ári en niðurstaðan var annað hvert ár. 

Erfitt var að fá áheyrendur á erindi LBL á Fundi fólksins vegna annarrar áhugaverðrar 

dagskrár á sama tíma. Erfiðara að skipuleggja þetta núna vegna Covid.  Fólk kom ekki inn af 

götunni í Norræna húsið eins í Hofi á Akureyri. 

Þær systur, Stefanía og Guðrún ásamt Sigríði kynntu Evrópska dreifbýlisþing Evrópuþing 

unga fólksins.  Sigríður dró inn ráðherrana, Lilju Alfreðs og Áslaugu Örnu sem áttu þarna 

leið um.  

Stefanía og Sigríður ásamt Ásdísi hjá Norræna félaginu kynntu verkefni um að taka ábyrgð á 

eigin heilsu sem kallast: Af stað, aftur og aftur. 

Skýrsla sem nefnist: Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu aldraðra samin af Halldóri S. 

Guðmundssyni kom út, á vegum Heilbrigðisráðuneytisins, á heppilegum tíma fyrir samstarfið 

við Norræna félagið og vekur athygli á hversu nauðsynlegt er að efla fólk í að taka ábyrgð á 

eigin heilsu. 

Margir góðir fyrirlestrar t.d. um hringrásarhagkerfið.  

Björgvin: „Þið talið um að fundarstaðurinn hafi ekki verið eins hentugur og nyrðra. Minna 

samtal á milli fólks – engir básar – ekki allt undir sama þaki.“ Covid hafði þau áhrif að ekki 

var verið með bása sem takmarkaði samtöl milli fólks en á Lýsu var mikið um að fólk færi á 

milli bása og spjallaði. 

Stefanía og Sigríður stefna austur um þarnæstu helgi austur –  gisting bókuð 16, 17, og 18. 

á Höfn og Djúpavogi. 

Stefanía er búin að bóka flug til Dublin vegna fundar þar 21. og 22. október. Hagstæðar að 

dvelja aukadag fyrir (ekki beint flug þann 20.) og eftir fundinn sem er vegna verkefnisins um 

samfélagslega arfleifð (Our Civic Heritage). Vigfús fer væntanlega einnig.  

Undirbúningur aðalfundar: 

Búið að auglýsa hann á fésbók og heimasíðu. Getum við fundað í gegnum viðburð?  Gætum 

boðið fólki í kringum okkur. Fundurinn verður fimmtudaginn 23. sept. kl. 19:30. Hægt er að 

prufukeyra slíkan viðburðarfund jafnvel á morgun. 

Dagskrá þarf að vera klár.  Hvað með uppstillingarnefnd? Stefanía, Pétur Guðvarðarson og 

Ragnar Stefánsson. 



Björgvin bendir á umræðu um Akureyri sem „dvergborg“ sem þjónustaði umhverfið. Eins og 

tekið upp úr okkar byggðastefnu. Eyjafjörður passar inn í hugtakið segir Ómar. Miðað við 15 

þús. manns og 45 mínútur milli miðju og jaðars sbr. Reykjavík og Akureyri í flugi. Húsavík 

ekki lengur landsbyggð eftir að  göngin komu. 

Vigfús og Þórdís verða með fundargerð. Finna þarf fundarstjóra. Tillaga um Helgu, Stefanía 

til vara. 

  Ekki fleira tekið fyrir. Fundi slitið kl. 20:30 

  Vigfús Ingvar Ingvarsson  ritaði 

 

 

 

 

Símafundur samtakanna Landsbyggðin lifi, 7. sept. ´21, kl. 20:30 

Mættir: Stefanía, Sigríður, Guðrún, Vigfús, Þórdís og Björgvin, Ómar og Helga. Fundurinn 

var í tali og mynd í gegnum messenger.  

Sagt frá þátttöku LBL á Fundi fólksins: 

Ómar sagði frá Evrópsku dreifbýlisþingunum og mikilvægi þeirra gagnvart veldinu í Brussel. 

Þar væri vel að málum unnið og lærdómsríkt að kynnast því starfi. Ólíkir þingstaðir í 

Austurríki, Hollandi og á Spáni. Líkt og á Íslandi í Candás (Norður-Spáni) – engin útgerð í 

þessum fyrrum útgerðarbæ. Ómar spjallið í um 15. mín og sýndi svo myndiband sem við 

vorum með í Candás en þar voru umhverfismálin komin vel á dagskrá.  Hægt er að rækta á 

þökum í borgum. Orkuskipti eru nauðsynleg. Ný sýn kynnt frá Íslandi – bráðnum jökla eykur 

á eldgos sem geta valið miklum usla vítt og breitt um jörðina. Í Venhorst (Hollandi) rak 

eftirlaunafólk búðina í þorpinu.  Hægt er að hlusta á erindi Ómars í gegnum heimasíðu 

„Fundur fólksins“.. 

Talað hefur verið um að hafa Evrópsku þingin á hverju ári en niðurstaðan var annað hvert ár. 

Erfitt var að fá áheyrendur á erindi LBL á Fundi fólksins vegna annarrar áhugaverðrar 

dagskrár á sama tíma. Erfiðara að skipuleggja þetta núna vegna Covid.  Fólk kom ekki inn af 

götunni í Norræna húsið eins í Hofi á Akureyri. 

Þær systur, Stefanía og Guðrún ásamt Sigríði kynntu Evrópska dreifbýlisþing Evrópuþing 

unga fólksins.  Sigríður dró inn ráðherrana, Lilju Alfreðs og Áslaugu Örnu sem áttu þarna 

leið um.  

Stefanía og Sigríður ásamt Ásdísi hjá Norræna félaginu kynntu verkefni um að taka ábyrgð á 

eigin heilsu sem kallast: Af stað, aftur og aftur. 

Skýrsla sem nefnist: Drög að stefnu um heilbrigðisþjónustu aldraðra samin af Halldóri S. 

Guðmundssyni kom út, á vegum Heilbrigðisráðuneytisins, á heppilegum tíma fyrir samstarfið 

við Norræna félagið og vekur athygli á hversu nauðsynlegt er að efla fólk í að taka ábyrgð á 

eigin heilsu. 

Margir góðir fyrirlestrar t.d. um hringrásarhagkerfið.  



Björgvin: „Þið talið um að fundarstaðurinn hafi ekki verið eins hentugur og nyrðra. Minna 

samtal á milli fólks – engir básar – ekki allt undir sama þaki.“ Covid hafði þau áhrif að ekki 

var verið með bása sem takmarkaði samtöl milli fólks en á Lýsu var mikið um að fólk færi á 

milli bása og spjallaði. 

Stefanía og Sigríður stefna austur um þarnæstu helgi austur –  gisting bókuð 16, 17, og 18. 

á Höfn og Djúpavogi. 

Stefanía er búin að bóka flug til Dublin vegna fundar þar 21. og 22. október. Hagstæðar að 

dvelja aukadag fyrir (ekki beint flug þann 20.) og eftir fundinn sem er vegna verkefnisins um 

samfélagslega arfleifð (Our Civic Heritage). Vigfús fer væntanlega einnig.  

Undirbúningur aðalfundar: 

Búið að auglýsa hann á fésbók og heimasíðu. Getum við fundað í gegnum viðburð?  Gætum 

boðið fólki í kringum okkur. Fundurinn verður fimmtudaginn 23. sept. kl. 19:30. Hægt er að 

prufukeyra slíkan viðburðarfund jafnvel á morgun. 

Dagskrá þarf að vera klár.  Hvað með uppstillingarnefnd? Stefanía, Pétur Guðvarðarson og 

Ragnar Stefánsson. 

Björgvin bendir á umræðu um Akureyri sem „dvergborg“ sem þjónustaði umhverfið. Eins og 

tekið upp úr okkar byggðastefnu. Eyjafjörður passar inn í hugtakið segir Ómar. Miðað við 15 

þús. manns og 45 mínútur milli miðju og jaðars sbr. Reykjavík og Akureyri í flugi. Húsavík 

ekki lengur landsbyggð eftir að  göngin komu. 

Vigfús og Þórdís verða með fundargerð. Finna þarf fundarstjóra. Tillaga um Helgu, Stefanía 

til vara. 

  Ekki fleira tekið fyrir. Fundi slitið kl. 20:30 

  Vigfús Ingvar Ingvarsson  ritaði 

 


